



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/ ว. ๒๐๙ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๐)

เรียน ผอ.สวท./ผอ.สปข. ๑ - ๘ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (War Room) เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่ง รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์) เป็นประธานในการประชุม ได้มอบหมายให้ สพป. จัดทำข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งให้ สวท. ในสังกัด สปข. ๑ - ๘ และ ส.ปชส. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสื่อและเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงหลัก เคเบิลทีวี อป.มข. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด รวมทั้งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.ทาง E-mail : anyong607@gmail.com ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ โดยข่าวสารและบทความประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดย สพป. ขอส่งประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. การปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. กรณีวัดพระธรรมกาย
๓. การสร้างความสามัคคีปรองดอง
๔. การจัดซื้อเรือดำน้ำ
๕. ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๖. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นในระดับพื้นที่
๗. ใช้ภาษาที่ง่าย ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ (ในลักษณะภาษาไทยวันละคำ หรือให้นักจัดรายการอธิบายความหมายนี้ซ้ำ ๆ)

ในการนี้ สพป. ขอส่งบทความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง มาเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางอรวิณ บุตรวงศ์ โทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๔๘๒ และ นางสาวธัญพร ถ้าสิงห์ โทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๑๐ ๙๓๙๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวรัญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สปป.

รายละเอียดเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์

บทความประชาสัมพันธ์

๑. หมอกควันและไฟป่า คือปัญหาระดับภูมิภาค
๒. อันตรายจากการเผาป่า
๓. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการสื่อ

วันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๐

รายละเอียดประเด็น

พื้นที่	ประเด็น	
ทุกภาค	การปกป้องสิทธิชุมชน สถาบันพระมหากษัตริย์	<p>๑. เผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราชโองการ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร</p> <p>๓. เชิญชวนประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เป็นศิระ เพราพระบรมบริบาล" และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม</p>
ทุกภาค	กรณีวัดพระธรรมกาย	<p>๑. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกาศใช้ ม.๔๔ เนื่องจากผู้กระทำความผิดไม่เคารพกฎหมายปกติ จึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และตอบโต้การบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ม.๔๔ เช่น รัฐบาลต้องการทำลายหรือจำกัดเสรีภาพทางศาสนา ล้างอำนาจฆราวาสฆราวาส และต้องการยุติทรัพย์สินของวัด ฯลฯ</p> <p>๒. เผยแพร่พุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพระธรรมโฆษิต พระวัดพระธรรมกายและลูกศิษย์</p> <p>๓. ขยายผลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวัดพระธรรมกาย เช่น ชุมชนข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น</p>
ทุกภาค	การสร้างความสามัคคี	<p>- ขยายผลความคับขันการดำเนินการของ ป.ย.ป และชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศจะได้รับการรับรองของความจำเป็นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ควรตอบโต้หรือขยายผลความเคียดแค้นที่คิดแย่งทางการเมือง</p>
ทุกภาค	การจัดซื้อเรือดำน้ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ความจำเป็นที่กองทัพเรือจะต้องมีเรือดำน้ำ เช่น การรักษาเส้นทางคมนาคมและผลประโยชน์ทางทะเลและภัยพิบัติ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จำนวนเรือดำน้ำและแผนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางทะเลของประเทศไทย</p> <p>๓. สาเหตุที่ต้องซื้อเรือดำน้ำของประเทศไทย เนื่องจากราคาถูกทำให้ซื้อได้ ๓ ลำ เป็นเรือใหม่และเทคโนโลยีสูง ใช้ระบบ AIP อยู่ใต้น้ำนานถึง ๒๑ วัน</p>
ภาคเหนือ	ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	<p>๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ในช่วงที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานาน โดยอพยพเด็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกอาคาร</p> <p>๒. รณรงค์ให้ประชาชนงดเผาวัชพืชหรือทำลายเชื้อเพลิงทุกชนิด หากพบไฟไหม้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที</p>
ทุกภาค	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรม จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนและการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม</p> <p>๒. ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายเป็นกรณีจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่(จังหวัดหรืออำเภอ) ไม่ควรเคลื่อนย้ายมวลชนหรือเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่ กทม. หรือบริเวณพล</p>
ทุกภาค	ใช้ภาษาที่ง่าย ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ (ในลักษณะภาษาไทยวันละคำ หรือให้นักจัดรายการอธิบายความหมายนี้ซ้ำๆ)	<p>พิกโกไฟแนนซ์ Pico Finance หรือ โครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนใช้บริโภคกรณีฉุกเฉิน ปล่อยกู้ ๕ หมื่นบาทต่อราย ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน ๓๖% ต่อปี ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุน มีเงินไปใช้หนี้เงินกู้ยืมในระบบหรือจ่ายค่าในชีวิตประจำวัน พิกโกไฟแนนซ์ จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมระบบที่สูงจนเกินควรได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถกู้ยืมเพื่อไปแก้ไขหนี้สินและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่างจากโครงการสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชน รายย่อย (สินเชื่อรายวันพิกโกไฟแนนซ์) ที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายวัน</p>